

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ภาพข่าว: แชร่ความสุข (ไทยโพสต์ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๖)
- ภาพข่าว: มอบชุดดับไฟป่า (กรุงเทพธุรกิจ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๒๔)
- 'เชียงใหม่'ลุยฟื้นป่าเตียนพายุถล่ม ๖๐ จว.กรมชลจับตาน้ำท่วม (มติชน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑,๓)
- ทหารยื่นค้ำเหมืองโคโลไมด์ (มติชน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๗)
- ตัดไม้ ๑๐๐ ปี หลังพระธาตุช่อแฮ (มติชน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๗)
- ภาพข่าว: ลอบตัด (มติชน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๗)



แชรส์ความสุข ● นางสาวนัฐารีย์ พันธุ์เพ็ญโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อยอดแนวคิดแชรส์ความสุขคืนสู่มือคนไทย ปักธงโครงการ “COCA Share” เป็น New Normal วัฒนธรรมใหม่องค์กร พร้อมเริ่มลงมือแชรส์ความสุขสู่การแก้วิกฤติ ใน “โคคา ร่วมดับไฟป่า” นำชุดเครื่องแบบพนักงานแบบเก่าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มอบให้กับกรมป่าไม้และเครือข่ายชุมชน เพื่อสวมใส่ในการกิจดับไฟป่า จำนวนมากกว่า 1,000 ชุด.

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/Business

วันที่: ศุกร์ 24 เมษายน 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11537

Col.Inch: 11.58

Ad Value: 18,528

ภาพข่าว: มอบชุดดับไฟป่า

หน้า: 24(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 55,584

คลิป: สีสี่



มอบชุดดับไฟป่า: โคคา สู้รุกโครงการ "COCA Share" นำชุดเครื่องแบบพนักงานแบบเก่าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มอบให้กับกรมป่าไม้และเครือข่ายชุมชน สวมใสในภารกิจดับไฟป่า มากกว่า 1,000 ชุด

'เชียงใหม่' ลุยฟื้นฟูป่า เดือนพฤษภาคม 60 จว. กรมชลจับตาน้ำท่วม

'เชียงใหม่' เตรียมฟื้นฟูป่าหลังถูก
ไฟเผา 'กอบป.ก.' สั่ง ปก.เหนือ-
อีสาน-กลาง-ตะวันออก เตรียม
รับมือพายุถล่ม 22-26 เม.ย.
(อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

พายุถล่ม

'ปก.' สั่งเตรียมรับมือवादภัย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายมนทล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า กอปภ.ก. จึงประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือवादภัย พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ช่วงวันที่ 22-26 เมษายน แยกเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออก 20 จังหวัด ภาคกลาง 16 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด

นายมนทลกล่าวว่า กอปภ.ก. กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้

ที่ จ.บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ กิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ หักลงมาทับกับสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนานกว่า 3 ชั่วโมง

กรมชลฯ เฝ้าระวังน้ำตอนบน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2563 ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อน กรมชลประทานจึงเตรียมพร้อมให้บุคลากรประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำได้ทันที บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำท่าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา หากมีฝนตกลงมาในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ ก็จะส่งผลดีในการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก รวมทั้งปริมาณน้ำทำในสายหลักต่างๆ จะทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภค เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ การรักษาระบบนิเวศ และการผลักดันความเค็มได้มากขึ้น

นายทองเปลวกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จะต้อง

บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัดและปรับการระบายน้ำให้เหมาะสม โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย พร้อมกำชับให้ตรวจสอบอาคารชลประทานทุกแห่งให้ใช้งานได้เต็มศักยภาพ และแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่งให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ทก.2ตรวจล้าตะคองแห้ง

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ที่ประตูระบายน้ำ (ปตร.) คนชุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจเส้นทางน้ำล้าตะคอง พบปริมาณน้ำที่หน้า ปตร.คนชุม มีระดับต่ำมาก บางช่วงแห้งขอด ส่งผลให้ครอบครัวทหารที่มีบ้านพักภายในค่ายสุรนารีและกองบิน 1 ชขาดแคลนน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หยุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ชี้แจงว่าพื้นที่ต้นน้ำ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน ทำนาปรังกว่า 3 หมื่นไร่ ลักลอบสูบน้ำระหว่างทางทำให้พื้นที่ล้าตะคองตอนล่างขาดแคลนน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา

ต่อมา พล.ต.กิตติศักดิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ ปตร.มะขามเต่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง ตอนบนเส้นทางน้ำพบเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล (ทต.) บ้านใหม่ เร่งสูบน้ำจากล้าตะคอง บริเวณหน้า ปตร.มะขามเต่า ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลมาตอนล่างมีน้อยลง นายเกียรติศักดิ์ จึงสั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาล้าตะคอง เร่งระบายน้ำมาเติมที่ ปตร.ทั้งสองแห่ง โดยงดส่งน้ำลงลำบึงวุ่นชั่วคราวและชี้แจงทำความเข้าใจชาวบ้านต้นน้ำให้งดการสูบน้ำจากล้าตะคอง

กรมชลฯ ช่วยประปา 'โชคชัย'

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ที่ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย ปริมาณน้ำต้นทุนผลิตประปาลดลงต่อเนื่องปริมาณน้ำในสระน้ำบริเวณหน้าฝายบ้านตม สามารถใช้ได้ก็อีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น ทางสำนักงานชลประทานที่ 8 พบว่าบริเวณหมู่ 10 ต.ท่าจะหลุง มีบ่อบาดาล อัตรการสูบ 6 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง สามารถเดินท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลไปยังจุดผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านได้ คาดว่าจะทำให้มีปริมาณน้ำผลิตประปาต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง

"นอกจากนี้ จากการสำรวจหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ยังพบว่าบริเวณหุบเขาสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้อีกหนึ่งแห่ง แต่จะต้องพิจารณาหาแนวทางในการลำเลียงน้ำมาใช้ เนื่องจากอยู่ห่างจากจุดผลิตน้ำประปาประมาณ 8 กิโลเมตร หากดำเนินการได้ มั่นใจว่า ต.ท่าจะหลุง จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้แน่นอน" นายทวีศักดิ์กล่าว

ส่วนเทศบาลตำบลเมืองคง นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือน เนื่องจากน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำหนองแขมแห้งขอด ไม่สามารถนำมาใช้ผลิตประปาได้

ที่ อ.ห้วยแถลง แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ ทางอำเภอห้วยแถลงจึงช่วยกันขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

'พะเยา' แล้งออเดอร์ลินจีพุ่ง

ที่ จ.พะเยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ภัยแล้ง เกษตรกรชาวสวนลินจีขาดแคลนน้ำ ทำให้ผลผลิตลินจีลดลงถึง 50% เดิมคาดว่าจะมีผลผลิต 5,400 ตัน จะเหลือประมาณ 2,000 ตัน

นายจุติชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าพะเยา กล่าวว่า เตรียมขอทางกรจำหน่ายลินจีไว้แล้ว เชื่อว่า จะไม่มีปัญหา

ด้านนายจตุรงค์ สุวรรณะ นาย อบต.แม่สุก อ.แม่ใจ กล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตลินจีลดลงไปกว่า 50% จากที่คาดว่าจะมี 500 ตัน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกค้าพรีออเดอร์ทางออนไลน์ผ่านเพจของ อบต.แม่สุก แล้วเกรงจะไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

ที่ จ.พิจิตร นายโกศล อุณเรือน อายุ 71 ปี ชาวนา หมู่ 2 ต.บางลาย อ.เมืองพิจิตร กล่าวว่า ปีนี้แม่น้ำยมแห้ง ไม่มีน้ำทำนา ไม่รู้จะเอาอะไรกินกันแล้วหากไม่ได้ทำนา อยากให้ภาครัฐช่วยเจาะบ่อบาดาล มีน้ำทำนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้

เดือนอพท.ใช้น้ำบาดาลผิดประเภท

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากร

น้ำบาดาล (ทบ.) กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รับใบอนุญาตให้นำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคต้องใช้น้ำบาดาลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ให้ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการเชิงพาณิชย์อื่น

"เนื่องจากมี อปท.บางแห่งใช้น้ำบาดาลผลิตน้ำประปาเพื่อบริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน" นายศักดิ์ดากกล่าว

'เชียงใหม่' เตรียมฟื้นป่า

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ.เชียงใหม่ โดยพบจุดความร้อน หรือ Hotspot 20 จุด แจกความตายนาคดี 13 คดี ใน 6 อำเภอ จับกุมตัวผู้ต้องหา 1 ราย คือ นายจะไฟ ไธเสาร อายุ 69 ปี อาศัยอยู่ที่ ต.เวียงอฝ่าง จ.เชียงใหม่

นายคมสันกล่าวว่า จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทดแทนผืนป่าพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้มงคลจากกรมป่าไม้ 700,000 ต้น ซึ่งวันที่ 28 เมษายนนี้ จะส่งมอบให้กับทุกอำเภอนำไปเพาะพันธุ์และเตรียมการปลูกพร้อมกัน ส่วนเดือนมิถุนายนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีก 1 ล้านต้น หากประชาชนที่สนใจสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ ลำไย ลิ้นจี่ กาแฟ หรือ

พืชเศรษฐกิจอื่นๆ ขอสนับสนุนได้ที่ อบจ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5311-2808

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในจ.เชียงใหม่ ดีขึ้นมาก ค่าฝุ่นลดลงหลังมีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ กระแสลมพัดแรงทำให้ฝุ่นขนาดเล็กถูกพัดออกไปจากพื้นที่ แต่มีความร้อนเข้ามาแทนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 40-41 องศาเซลเซียส

คพ.วิจัยแก้ปัญหาพีเอ็ม2.5

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.ประชุมนักวิชาการหารือรายละเอียดโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง" จะครอบคลุมประเด็นการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลด้านเศรษฐกิจ-สังคม-สุขภาพ ศึกษาความเป็นไปได้การแทนที่รถดีเซลด้วย EV/NGV/EURO6

นายประลองกล่าวว่า สำหรับการศึกษาแหล่งกำเนิดหลัก PM2.5 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะศึกษาปริมาณการปล่อย PM2.5 จากแหล่งกำเนิดหลัก ทั้งภาคการจราจรขนส่งภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งกำเนิดเชิงพื้นที่ งานวิจัยทั้งหมดจะนำเสนอขอรับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ต่อไป

ทหารยื่นคำขอเหมืองโดโลไมต์

- ‘นอก.หัวหิน’ นำทีมลุยตรวจพื้นที่
- ชี้เป็นชุมชนใหญ่-ไม่ทำประชาคม



เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นำปลัดอำเภอเดินทางเข้าไปตรวจพื้นที่การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ตามที่มีกลุ่มชาวบ้านร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยให้มีการอนุญาตประทานบัตร เนื่องจากอยู่ในเขตโครงการพระราชประสงค์ เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่ทางอำเภอหัวหินได้รับหนังสือจาก

พล.ต.กัณท์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 (ม.ท.บ.15) ขอให้ทบวงทหารขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์และคัดค้านการขอประทานบัตรดังกล่าว

นายประยงค์กล่าวว่า หลังจากมีชาวบ้านนำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ได้มีการรวมตัวกันไปคัดค้านการขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ที่มีการทำประชาคมกับชาวบ้านโป่งแย้ หมู่ 6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดกันบางส่วนแล้ว แต่ในส่วนของชาวบ้าน ต.หนองพลับ ยังไม่มีการทำ

ประชาคม ทำให้มีการคัดค้านไม่ให้มีการประกอบ การทำประโยชน์ในที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยต้องมีการนำคนเข้าไปอยู่อาศัยและทำเหมืองแร่

นายอำเภอหัวหินกล่าวด้วยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพบเป็นชุมชนใหญ่ และมีโครงการตามพระราชประสงค์ให้เป็นที่ทำกินด้านการเกษตร ประกอบกับทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ได้มีหนังสือพร้อมเอกสารแนบเป็นรูปถ่ายภูมิศาสตร์ พิกัดข้อมูลสัตว์ป่า สัตว์คุ้มครองที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้อำเภอส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ จ.เพชรบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบว่ามีฝ่ายทหารไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ มทบ.15 ได้ส่งสำเนาไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งหลังจากได้รับฟังความคิดเห็นของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการทำสัมปทานเหมืองแร่ และขอเรียนว่าพื้นที่ในการทำเหมืองแร่ พื้นที่บนภูเขาจะอยู่ใน จ.เพชรบุรี แต่ทิวเขาหรือทางเข้าจะผ่าน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงทำให้มีปัญหาการคัดค้าน

มีรายงานว่าก่อนหน้าชาวบ้านจากหมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 1 บ้านทุ่งแฝก ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับชาวบ้านโป่งแย้ หมู่ 6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดกันได้ยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่โดโลไมต์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกลัวผลกระทบจากการระเบิดหิน ฝุ่นละออง เสียงดัง ผลกระทบกับระบบนิเวศด้านอื่นและปัญหาสุขภาพ เนื่องจากพื้นที่ที่ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ห่างจากโรงเรียนและชุมชนเพียง 1,200 เมตรเท่านั้น

● ตัดไม้ 100 ปีหลังพระธาตุช่อแฮ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายันททพงษ์ คำปิ่น หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วพิทักษ์ไพร 4 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ พร.9 ช่อแฮ สนธิกำลัง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สก.ช่อแฮ และตชด.เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 8 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน พบมีการตัดไม้ประดู่ไม้แดง ไม้รัง ที่มีอายุไมต่ำกว่า 100 ปี โคนล้ม พบตอไม้ที่ตัดแล้วกว่า 50 ต้น เป็นบริเวณกว้าง บนเนินเขาห่างจากถนนเส้นช่อแฮ-ท่าปลา เพียง 100 เมตร เป็นพื้นที่ป่าหลังบ้านของชาวบ้าน ส่วนที่ตัดทอนแล้วกว่า 100 ท่อน จึงยึดไว้เป็นของกลาง เพื่อติดตามหาผู้กระทำความผิดต่อไป โดยการเข้ายึดไม้ครั้งนี้เป็นเขตป่าสงวนที่ถูกบุกรุกเป็นแนวกว้างหลายสิบไร่ ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยสำนักงานป่าไม้ที่ พร.9 ช่อแฮ เคยเข้ายึดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และได้ติดป้ายประกาศไว้แล้ว แต่ยังมีคนเข้ามาลักลอบตัดกันอีก คาดว่าจะเป็นขบวนการกลุ่มเดิมที่เข้ามาบุกรุกก่อนหน้านี้



ลอบตัด - เจ้าหน้าที่ป่าไม้สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ สก.ช่อแฮ เข้ายึดไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
ชั้น เอ ภายในป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยหยวก หมู่ 8 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ พบไม้เศรษฐกิจ
หลายชนิดอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ถูกโค่นล้มจำนวนกว่า 50 ต้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน